



ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2560

รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิต่างอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการระดับสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูงของสำนักงานศาลยุติธรรมหรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.ศ. รับรอง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือก ข้อเสนอแนวคิดที่เป็น การริเริ่มในการปรับปรุงหรือพัฒนางานให้ก้าวหน้าในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลสำเร็จของงานที่ประจักษ์ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม ในวันและเวลาดำเนินการ หรือทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง จ่าหน้าซองเรียนผู้อำนวยการสำนักงาน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมของ ด้านล่างขวาวว่า “(สมัครตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม)” ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือก ข้อเสนอแนวคิดที่เป็นการริเริ่มในการปรับปรุงหรือพัฒนางานให้ก้าวหน้า ในเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลสำเร็จของงานที่ประจักษ์ ได้ที่เว็บไซต์ www.op.coj.go.th

ความคืบหน้าโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรมระยะที่ 2 และระยะที่ 3

กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการสั่งซื้ออาวุธปืนในโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรมระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวาเกียได้ออกใบอนุญาตเพื่อส่งออกอาวุธปืน ยี่ห้อกล็อก มายังประเทศไทยแล้ว คาดว่าส่งถึง ประเทศไทยภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 และเมื่อถึงประเทศไทยแล้ว กองสวัสดิการศาลยุติธรรมจะมีหนังสือ แจ้งผู้สั่งซื้อเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ซึ่งได้ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ โดยให้นำเอกสารยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการอาวุธปืน ศาลยุติธรรมไปยื่นคำร้องขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้สั่งซื้อ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เมื่อนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ออกไปให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) แล้ว ให้ผู้สั่งซื้อนัดหมายกับกองสวัสดิการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อขอรับอาวุธปืนต่อไป

